



## ดั่งข้ามคืน

วันนี้ขอเกาะกระแสบอลไทยที่เวอร์กับคนอื่นเขาบ้าง หลังจากที่นักเตะทีมชาติไทยเป็นเจ้าแห่งฟุตบอลในแถบอาเซียน กลับมีประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ กรณีคุณทวีช จิตรสมบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่โด่งดัง (ในแง่ลบ) เพียงชั่วข้ามคืนหลังจากโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษของโค้ชซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ว่าสำเนียงเหมือนเมียเช่าพญา ซึ่งก่อนหน้านี้ก็วิจารณ์ชาวิล ชัชปยุตย์ยิงจุดโทษไม่ได้และติดทีมชาติเพียงเพราะหน้าตาหล่อเท่านั้น

อันที่จริงแล้ว ถ้าสื่อไม่หยิบมาเสนอเป็นข่าว จนถูกแชร์ในวงกว้าง เรื่องราวก็คงไม่บานปลาย กลายเป็นเรื่องขี้หมาก้อนเดียวแต่ถูกละเลงจนเหมือนคละคลุ้งไปทั่ว เพราะอาจารย์ท่านนี้มีวิชาความรู้เฉพาะทางที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องกีฬาและไม่ได้เป็นผู้คลุกคลีอยู่ในวงการฟุตบอล ที่สำคัญเป็นการโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ในมุมมองของผมจึงไม่ควรเป็นข่าวที่สังคมต้องรับรู้แต่อย่างใด

เพราะแค่คำพูดไม่กี่ประโยคที่ออกมาจากแป้นคีย์บอร์ดของอาจารย์ท่านนั้น มันสร้างผลกระทบด้านจิตใจของคนในสังคมที่กำลังให้ความสนใจกับบอลทีมชาติไทย สื่อกลับเลือกที่จะนำเสนอข่าวต่างๆ ที่รู้ดีว่าเป็นเรื่องไม่สร้างสรรค์ จนกระทั่งมีคนตั้งออกมามากมายได้ กลายเป็นวิวาทะบนโลกออนไลน์อย่างเช่น โจอี้ บอย และเฮ็น กัลยกร ถึงกับทนไม่ได้กับคำวิจารณ์ดังกล่าว พร้อมตำหนิกลับไปว่าคนเป็นครูบาอาจารย์ไม่ควรจะมีสันดานดูถูกผู้อื่น

แต่ผมจะนำความคิดเห็นของครูสอนภาษาอังกฤษ ต่อกรณีอาจารย์ทวีชดำซิโก้ว่าพูดสำเนียงเมียเช่าฝรั่งมาให้อ่านกัน อย่างเช่น ดิวเตอร์สุดฮอต ลูกกอล์ฟ คณาธิป กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “อาจารย์ที่ออกมาดำซิโก้ เรื่องภาษาอังกฤษ มีทัศนคติต่อภาษาที่แย่ที่สุด และอาจารย์แบบนี้คือเหตุผลที่เด็กไทยและคนมากมาย กลัวการใช้ภาษาอังกฤษ ในฐานะเด็กต่างจังหวัดที่ฝึกภาษาอังกฤษมาในสภาพแวดล้อมที่คนคอยด่าแบบนี้ บอกเลยมัน ไม่ง่าย!

พอมาวันนี้พยายามสอนให้เด็กกล้าใช้ แต่ถ้าเด็กไปเจออาจารย์แบบนี้บางทีก็เข็งนะ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องลองมองภาษาเป็นแค่ “เครื่องมือในการสื่อสาร” ไม่ใช่สิ่งที่เอามาข่มกัน เก่งภาษาไม่ได้เหนือกว่า อ่อนภาษาไม่ได้ด้อยกว่า และคนที่เก่งไม่มีสิทธิ์ดูถูกคนไทยด้วยกัน

ส่วนพวกที่คอยด่าคนอื่นว่า แรด กระแตะก็ต้องหยุด! การใช้ภาษาได้ดีเป็นเรื่องดี แต่... คนแต่ละคนมีโอกาสในการเรียนไม่เท่ากัน คนที่มีโอกาสมากกว่าควรช่วยคนอื่น ไม่ใช่ยิ่งเรียนสูงยิ่งคิดแย่ อย่าให้การศึกษามิช่วยอะไร ขอพูดตรงนี้เลยนะว่า สำเนียงไทยไม่ผิด สำเนียงเมียเช่าไม่ผิด หากทำให้มันชัดและคู่สนทนาารู้เรื่อง!

เอาจริงๆ นะ บางทีพวกเขาซึ่งกล้าพูดภาษาและสื่อสารได้รู้เรื่องกว่านักวิชาการบางคนอีก ปกติชาติเราสอนให้เคารพอาจารย์ เคารพผู้ใหญ่ นี่ครั้งนี้อาจารย์ทำตัวไม่น่าเคารพเลย”

การแสดงความคิดเห็นในเชิงลบด้วยการเกาะกระแสสังคมของอาจารย์ท่านนี้ จึงเป็นตัวอย่างของ “คนดั่งชั่วข้ามคืน” ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง ต่อไปการโพสต์อะไรก็ต้องระมัดระวังและไตร่ตรองให้มากๆ เพราะพื้นที่ส่วนตัวของคุณจะกลายเป็นข่าวได้ทันที.

องคฺลี

1thaipost@gmail.com